

# Xạ SỰ "Cha Nó Lú Còn Chú Nó Khôn"

Út Bạch Lan

"NÓ" ở đây là bọn khủng bố quốc tế như Hamas, Hezbollah, Houthi, Jihad, Al Qaeda ..."CHA" ở đây là Iran, Lebanon, Syria..."CHÚ" ở đây là Nga, Tàu Cộng, Thổ Nhĩ Kỳ...

## Thế tại sao nói rằng "Cha Nó Lú"?

Trên thế giới hiện nay có khoảng 500 triệu người Ả Rập và gần 2 tỷ người Hồi Giáo. Gần 50% trữ lượng dầu mỏ của thế giới nằm ở khu vực Trung Đông. Đứng đầu là Arab Saudi có trữ lượng 262.79 tỷ thùng, thứ hai là Iran với 115 tỷ thùng, thứ ba là Iraq... Riêng Iran, sản lượng dầu khai thác có thể đạt 4.3 triệu thùng mỗi ngày. Nói như thế có nghĩa rằng Trung Đông là vùng đất "trời ban" cho ân huệ chỉ đào mỏ lên làm giàu. Thí dụ như người dân Qatar, sinh ra và lớn lên không cần đi học đi hành gì cả, không cần làm lụng bon chen chức vị danh lợi gì cả mà bình quân đầu người trên dưới 130 ngàn USD, đứng hàng thứ nhất trên thế giới.

Trong khi đó tổng số dân Do Thái có khoảng 14-17 triệu người trên toàn thế giới trong đó có khoảng 9 triệu người sinh sống trên phần đất Do Thái hiện nay, phần đất mà khối Ả Rập Hồi Giáo vẫn cho là của người Palestine, phần đất mà xạ tội thường hay gọi "sống trong lòng địch". Duy chỉ có 9 triệu người, nhưng Do Thái là một quốc gia phát triển duy nhất tại khu vực Trung Đông hiện nay với nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa với mức độ phát triển công nghiệp và kỹ nghệ nhanh nhất thế giới, đặc biệt nhất là có một số lượng trí thức thượng hạng trên khắp thế giới. Mặc dù Do Thái tương đối nghèo tài nguyên thiên nhiên nên lệ thuộc vào việc nhập khẩu dầu mỏ, nguyên vật liệu thô, lúa mì, khí đốt, nhưng Do Thái lại là một trong những trung tâm hàng đầu thế giới về công nghiệp quốc phòng và chế tác kim cương. Việc tập trung cao độ các ngành công nghệ cao ở Israel, với sự hỗ trợ của một phong trào đầu tư mạo hiểm vững chắc, khiến Israel được mệnh danh là "Silicon Wadi" - được đánh giá là chỉ đứng thứ 2 sau Silicon Valley của Hoa Kỳ. Đó là lý do tại sao chỉ lập quốc chỉ được 20 năm mà một quốc nhỏ bé như Do Thái đã đánh bại liên minh Ả Rập Egypt, Jordan, Syria trong vòng có 6 ngày năm 1967 mở rộng lãnh thổ của mình.

Xét cho cùng thì "tội nghiệp" cho dân tộc Palestine. Liên Hiệp Quốc được thành lập năm 1947, ngay năm sau, LHQ vì áp lực của Anh-Mỹ, LHQ phải công nhận Do Thái (1948) là một "tân quốc gia" nằm đơn độc thọt lõm giữa thế giới thù nghịch Ả Rập Hồi Giáo, để rồi từ đó, dân tộc Palestine trở thành một dân tộc lưu vong, lãnh thổ bị chia cắt thành từng mảnh vụn, để rồi cũng từ đó sự thù nghịch chất chồng đưa đến những cuộc chiến được gọi là "thánh chiến" giữa Hồi Giáo và Do Thái Giáo dù là cùng một Ông Tổ Abraham.

Không thể chối cãi được Palestine là kẻ mất nước, mất nước là mất tất cả, chỉ còn sống thoi thóp trên phần đất còn lại dưới sự chiếm đóng của Do Thái và chỉ dựa vào sự hỗ trợ của khối Ả Rập, mà nhất là người cha đỡ đầu là mấy ông đạo khủng ở xứ một ngàn lẻ một đêm. Mấy ông đạo khủng này suốt ngày chỉ chống mông quỳ lạy Đấng Allah, tương tự như các "Thiền Sư" thời đại, thiền riết rồi mình lú lẫn như người cỡi trên lúc nào không hay!

Dẫu biết rằng trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh với anh chàng tí hon David hơn 75 năm qua (1948-2023) mà không có cuộc chiến nào gọi là chiến thắng mà vẫn cứ tiếp tục đánh. Như thế không gọi là "LÚ" thì gọi là gì? Đánh kiểu này không thắng, chuyển qua cách đánh khác là "đánh lén", trùm đầu bịt mặt len lõi trà trộn vào người dân thường vô tội để giết người rồi chui vào hang trốn chui trốn nhủi như loài chuột. Abraham hay Allah hoặc Kinh Koran đâu có dạy dỗ con chiên hay tín đồ là phải diệt chủng dân Do Thái để từ đó Ả Rập Hồi Giáo thành lập những tổ chức khủng bố man rợ độc nhất vô nhị của nhân loại. Không có cái "lú" nào bằng cái lú của Teheran chống lưng hỗ trợ và xúi dục Hamas, Hezbollah, Houthi, Jihad tấn công Do Thái vào ngày 7/10/2023 vừa qua. Cả thế giới, ngay cả Nga và Tàu Cộng cũng biết rằng biến cố ngày 7/10/2023 là do Iran tạo ra một phong trào hay chiến dịch "Bài Do Thái" trên khắp thế giới, nhất là trong khối Ả Rập Hồi Giáo. Ngay sau ngày 7/10, Tel Aviv thành lập ngay "nội các chiến tranh", tuyên chiến và thề sẽ hủy diệt Hamas, trong khi đó thì những bàn tay bí mật của mấy ông đạo khủng giàu có tung ra bạc tỷ để phát động chiến dịch tuyên truyền bài Do Thái trên khắp thế giới. Khắp các thành phố và khuôn viên trường học ở châu Âu, châu Úc và châu Mỹ, hàng chục ngàn sinh viên và người nhập cư Trung Đông, cũng như những người cánh tả cực đoan, không ngừng hô vang "Trả tự do cho Palestine từ sông ra biển", họ còn hét lớn câu: "Israel, các người không thể trốn tránh, chúng tôi thấy rõ các người phạm tội diệt chủng." Trong chiến dịch tuyên truyền này, không thấy ai nhắc đến Hamas bắt đầu chiến sự bằng cách điều đội hành quyết gồm 2,000 sát thủ đến Israel

vào thời điểm hòa bình, để bắt ngờ sát hại hơn 1,400 thường dân Israel. Không có hành vi tàn ác cổ xưa nào, có thể diễn tả được mà những tên đồ tể đã không phạm phải như tra tấn, chặt đầu, cưỡng gian, cắt xẻo, và loạn dâm với tử thi. Theo sau bước chân của những kẻ khủng bố là vô số thường dân Palestine ở Gaza thừa cơ trục lợi. Những người này cũng vào Israel, rồi thay phiên nhau tham gia vào bạo lực và cướp bóc.

Cái lối bỏ tiền ra để tổ chức biểu tình gào thét đã đảo người này ủng hộ người kia đã xưa như trái đất, nó chỉ xảy ra ở những chế độ tự do dân chủ, có ai thấy nó xảy ra dưới chế độ cộng sản hay độc tài độc đoán hay chưa? Thừa cố, nhưng chỉ để ca tụng và đánh bóng lãnh tụ một cách tro trên lở bịch.

Ngày 6/11/2023 quân đội Israel xuất phát vượt hàng rào biên giới tiến vào Gaza, âm thầm tiến chiếm từng mục tiêu đã hoạch định trước. Bộ thông tin và tuyên truyền của Tel Aviv có lệnh "tắt đài", phóng viên ký giả bị kiểm duyệt gắt gao về việc thổi phồng tin tức chiến sự, quân nhân các cấp tại tiền tuyến không được phép dùng iPhone hay iPad, đồng thời thi hành lệnh nghiêm khắc là bảo vệ an toàn cho người dân Palestine. Với tinh thần kỷ luật cùng với dũng khí đó, chỉ trong vòng một tuần lễ, IDF đã kiểm soát hoàn toàn thủ phủ Gaza của Hamas, nhiều thủ lĩnh Hamas bị giết hoặc bị bắt sống không có công bố danh tính. Hezbollah từ Lebanon, Houthi từ Syria, Jihad từ Yemen thỉnh thoảng quấy rối Israel vài chục hỏa tiễn để khiêu khích chiến tranh leo thang, Israel vẫn tỉnh queo không động thủ vì chờ... Iran. Trong khi đó thì Teheran tuyên bố là "không can dự" vào xung đột của Hamas.

Ngày 13/11/2023, Hội Đồng Bảo An LHQ bỏ phiếu để biểu quyết "lệnh ngừng bắn ngay tức khắc của cả hai Israel và Hamas", kết quả là 112 phiếu thuận, ba phiếu bỏ trống của ba thành viên thường trực nặng ký nhất là Mỹ, Anh và Nga! Thế là hòa cả làng. Yếu tố rất quan trọng này cần quan tâm, bởi ba thành viên chính Mỹ Anh Nga của HĐBA-LHQ bỏ phiếu trống đồng nghĩa với "tới bến luôn bác tài". Nếu như vậy thì có thể kết luận rằng số phận của Hamas đã được an bài trên mặt trận Gaza rồi.

Trong thời kỳ trung cổ, Iran từng là một trong những đế quốc hùng mạnh trong vùng. Sau nhiều thế kỷ bị quân ngoại bang đô hộ và chiếm đóng và một số triều đại ngắn ngủi của người Ba Tư, cuối cùng vào năm 1501, nước Ba Tư được thống nhất bởi triều đại Safavid, điều đó dẫn tới sự thay đổi từ đạo Hồi Giáo Sunni qua đạo Hồi Giáo Shiite và thành đạo chính thức của vương triều. Sự kiện đó đã trở thành sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử Ba Tư. Ba Tư được cai trị bởi các vị vua được gọi là "Ông Hoàng Shah" từ năm 1501 cho tới "Cách Mạng Hồi Giáo Iran" xảy ra vào năm 1979 và từ đó trở thành Iran có một vị tổng thống bù nhìn. Ngay năm sau đó 1980, Iran-Iraq mở cuộc chiến tranh kéo dài 8 năm từ 1980 đến 1988. Vì Iran được cai trị bởi Vua Shah, Hội Đồng Giáo Sĩ (Shi'a) là một cơ quan quyền lực tối cao lấy văn hóa Hồi Giáo làm kim chỉ nam nên mang nặng lòng thù hận các tôn giáo khác, xem Do Thái là kẻ thù không đội trời chung nên mới xảy ra cơ sự ngày nay. Một đất nước được cai trị bởi các đạo sĩ hay giáo sĩ chỉ biết chống mộng đọc kinh Koran lạ thánh Allah thì làm sao trình độ văn minh văn hóa phát triển được, lại còn giáo dục quần chúng lòng thù hận các nước khác tôn giáo, nhất là Do Thái Giáo, chỉ được có cái trời cho là nguồn tài nguyên dầu mỏ phong phú nên mới có liên hệ với hai siêu cường cộng sản có cùng một giọng máu tàn độc. Nga và Tàu.

Khi xung đột Hamas và Israel xảy ra cho đến ngày hôm nay, Iran đã xác định rằng không can dự vào là bởi vì sao. Vì Iran "lú" chứ Nga Tàu không "lú". Iran lú là vì Hội Đồng Đạo Khủng xúi "trẻ con ăn cứt gà", xúi Hamas động thủ để thăm dò phản ứng của Mỹ, vì lú nên nghĩ rằng Mỹ đang bị cột chặt hai tay ở Ukraine và Đài Loan nên gây khủng hoảng ở Trung Đông, và cũng vì cuồng đạo mà không ngờ ngay sao đó Tel Aviv tuyên bố nếu Iran nhảy vào vòng chiến cứu Hamas hay Hezbollah thì các lò luyện nguyên tử của Iran sẽ trở thành tro bụi ngay, đồng thời Mỹ điều động ngay hai hàng không mẫu hạm đến Địa Trung Hải chờ Iran động thủ. Ông Đạo Khamenei lú nhưng cũng còn chút tỉnh táo để nhận ra rằng Mỹ và Do Thái dám nói dám làm.

Hầu hết những nhà quan sát chính trị thế giới đều có cùng một nhận định rằng, trong cuộc xung đột Israel-Hamas, Nga và Tàu đang chờ nước đục thả câu, ngư ông hưởng lợi. Nếu chiến tranh Iran-Do Thái hay Iran-Mỹ xảy ra, Nga Tàu còn hưởng lợi nhiều hơn nữa. Cho nên Nga Tàu không có lú mà khôn như cáo! Putin không có một lời kết án Hamas, cũng không có một lời kết án Israel mà chỉ lên tiếng đổ lỗi cho "sự thất bại của Mỹ ở Trung Đông", Putin đang chờ Joe Biden và lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ quyết định số phận của Ukraine qua gói viện trợ năm 2024. Ngay trong lúc này, Putin không lú lẫn như Iran mà thò tay hay xía mũi vào chuyện Hamas. Trong khi Tập thì cho rằng "Mỹ và phương Tây đã thổi phồng ngọn lửa và tạo ra những trở ngại đáng kể cho tiến trình hòa bình của thế giới thông qua con bài Israel." Ngoại Trưởng Vương Nghị thì với giọng điệu ngoại giao chiến lang cũ rích lớn giọng "*Israel đã vượt quá phạm vi tự vệ, Israel đang trừng phạt tập thể người*

*dân Gaza*". Vương Nghị chỉ nhắc đến giải pháp cho hai quốc gia Israel và Palestine, không hề có một chữ hay một câu nhắc đến tội thảm sát của Hamas. Ai cũng biết ngôn ngữ ngoại giao chiến lang của lãnh đạo Bắc Kinh dưới trướng của Đệ Tập từ lâu rồi, cái ngôn ngữ trích thượng thủng rỗng kêu to này, nay tương đối dịu giọng giảm đi gần phân nửa. Lý do là cuộc gặp gỡ giữa Joe Biden và Tập Cận Bình vào ngày 15/11/2023 nhân cơ hội Họp Thượng Đỉnh của APEC ở Woodside, bang California, Hoa Kỳ. Hàng chục vấn đề phức tạp giữa Mỹ và Tàu vẫn còn bế tắc. Những nhịp cầu giao thương của hai bên đã gãy dưới thời Trump còn chưa bắt lại, chuyện Đài Loan Tập cũng không dám nhắc lại, huống hồ chi chuyện Hamas-Do Thái. Nói tóm tắt, Tập gặp Biden trong bối cảnh biến chuyển chính trị thế giới trong lúc này là chỉ để thương lượng với Mỹ về những vấn đề bế tắc lâu nay ở thể "Hạ Phong".

Kể từ ngày tuyên bố Độc Lập cho đến nay đã có 247 năm (1776-2023), Hoa Kỳ chỉ có một cuộc nội chiến 1863, một cuộc "nội chiến thần thánh" để đưa Hoa Kỳ đến thống nhất và mở mang lãnh thổ của mình, thành vũng, lương thực đầy đủ, không bao giờ xưng bá xưng vương hay xưng đế. Giúp công giúp sức cho Âu Châu trong Đệ Nhất Thế Chiến, cầm cờ hiệu tiên phong trong Đệ Nhị Thế Chiến đánh bại phe trục, dẹp tan chế độ thực dân, mở ra một kỷ nguyên tự do dân chủ cho nhân loại. Thành lập Liên Hiệp Quốc thay thế cho Hội Quốc Liên năm 1947, nhưng ngay sau đó vướng phải cái gông gà Cộng Sản. Phải mất hơn 50 năm sau Hoa Kỳ mới trừ khử được tai họa cộng sản Nga (1987), kỳ công của Cố TT Ronald Reagan. Tưởng đã yên, nhưng không, vì xuất hiện Hán Đệ Tập Cận Bình (2012) ôm giấc mộng làm cha thiên hạ khiến thiên hạ lại rơi vào tình trạng hỗn loạn nhiễu nhương cả thập niên vừa qua.

**Năm 2017, Donald Trump đã làm cho giấc mộng làm cha thiên hạ của Tập tiêu tan**, nay lại nảy ra cái ung nhọt gọi là "Cách Mạng Hồi Giáo" xuất phát từ xứ một ngàn lẻ một đêm của mấy Ông Đạo trùm đầu bịt mặt áo thụng rộng thùng thình để đấu vũ khí. Chuyện Hamas tấn công Do Thái là một chuyện nhỏ, **chuyện lớn là phản ứng của Hoa Kỳ đối với tình hình Trung Đông hiện tại**. Hầu hết dư luận cho rằng Mỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn về Trung Đông khi khối Hồi Giáo ở đây mở một mặt trận mới, trong khi Mỹ còn đang đối phó với hai mặt trận cùng một lúc, Á Đông và Âu Châu.

Nhận định trên đúng chứ không sai. Nhưng đúng mà chưa đủ.

- Thứ nhất là chính Tổng Thống Joe Biden tuyên bố hôm 15/11/2023 rằng Hoa Kỳ và các liên minh có thừa khả năng quân sự để đối phó với ba mặt trận nếu xảy ra cùng một lúc, dĩ nhiên không phải là một cuộc chiến hạt nhân. Mặt trận Âu Châu bùng nổ thì Mỹ có NATO và EU bên cạnh để đương đầu với Nga, nhưng chuyện này không bao giờ xảy ra, vì đã có sự thoả thuận trước giữa Mỹ và Nga qua lá bài Ukraine. Mặt trận Thái Bình Dương bùng nổ thì Mỹ có liên minh quân sự QUAD và AUKUS để đương đầu duy nhất một đối thủ Tàu Cộng. Mặt trận này cũng khó có thể xảy ra chỉ trừ phi Tàu tấn công Đài Loan. Mặt trận Trung Đông thì có "cánh tay đại võ" Do thái. Một mình Do Thái cũng đủ sức khống chế Lebanon, Syria và Jordan rồi. Nếu Iran nhảy vào vòng chiến thì bắt buộc Mỹ cũng nhảy vào theo, lần này thì Mỹ nhảy vào trực tiếp chứ không phải gián tiếp như Ukraine. Ai sẽ là đồng minh với Iran nếu chiến tranh xảy ra giữa Mỹ và Iran!?

Hiện nay, người có quyền hành tối cao của Iran là Ông Đạo Ayatollah Hosseini Khamenei, người có toàn quyền chỉ định chức vụ tổng thống và cũng có quyền truất phế tổng thống. Tổng Thống Iran hiện nay là Ebrahim Raisi. Khamenei đã là nạn nhân của một cuộc tấn công nhằm ám sát ông vào tháng 6 năm 1981 làm liệt cánh tay trái của ông. Nếu nói rằng "Iran Lú", tức có nghĩa là Hội Đồng Tối Cao (Giáo Sĩ), chủ tịch là Khamenei lú chứ không phải Tổng Thống Iran hay quần chúng Iran lú. Lú là bởi vì thời đại này mà cứ khư khư ôm lấy những giáo điều tai hại của Suni hoặc Shiite tương tự như cộng sản để cai trị dân mình, tai hại nhất là trong sách lược ngoại giao, nên dần dần bị cô lập trong giòng tiến hóa của nhân loại. Trong một ngàn lẻ một cái lú của Ba Tư cũng còn sót lại một cái khôn. Đó là chưa hay không bao giờ dám động dao động thốt để cứu nguy những nghĩa tử Hamas Hezbollah, Houthi, Jihad... của mình. Bài học Bin Laden vẫn còn chưa ráo mực.

Sau khi giải quyết Hamas và Hezbollah xong, chương trình Abraham tiếp tục, liên hệ ngoại giao Israel-Arab Saudi sẽ được ký kết, Hội Đồng Giáo Sĩ Tối Cao của Iran do Khamenei lãnh đạo sẽ dẫn nhau đi Meca chỗi mộng cầu khẩn Thánh Allah.

Xạo Sự cho vui rồi bỏ. Đào sâu vào vấn đề tôn giáo để xa nhau.

Thân Kính Chúc Cuối Tuần Vui Vẻ.

Út Bạch Lan